



ประกาศคณะทันตแพทยศาสตร์

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบส่วนข้อเขียนเพื่อคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  
สายสนับสนุนวิชาการ (คณะทันตแพทยศาสตร์) ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ

ตามที่คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ (คณะทันตแพทยศาสตร์) ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ สังกัด งานบริหารและประกันคุณภาพ ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม - 21 กุมภาพันธ์ 2568 ลงวันที่ 20 มกราคม 2568 นั้น

บัดนี้การรับสมัครได้เสร็จสิ้นลงแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกและการทดสอบในส่วนข้อเขียน ดังนี้

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล
1	นางสาวอริยา บุษยะบา
2	นางสาวกิตติพร สาริกา
3	นางสาวขวัญดาว แก้วกระจ่าง
4	นางสาวดุขฎิ สร้อยสว่าง
5	นางสาวชนิกานต์ ธรรมเจริญ
6	นางสาวปฎิฐิตา บุญรอด
7	นายธนชัย ณะสีลังกูร

ทั้งนี้ ให้ผู้มีรายชื่อเข้ารับการคัดเลือกทุกคนปฏิบัติดังนี้

ให้ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะทันตแพทยศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการทุกคน นำบัตรประชาชนมาแสดงเป็นหลักฐานในการเข้าห้องสอบในตำแหน่งดังกล่าวข้างต้น รายละเอียด วัน เวลา สถานที่ ตามตารางคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สังกัดคณะทันตแพทยศาสตร์ (ส่วนข้อเขียน) ท้ายประกาศนี้

ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะทันตแพทยศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการในตำแหน่งดังกล่าวข้างต้น หากปรากฏภายหลังพบว่ามีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งไม่ตรงกับที่กำหนดไว้ในประกาศคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะทันตแพทยศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ลงวันที่ 20 มกราคม 2568 ถือว่าขาดคุณสมบัติและไม่มีสิทธิ์ได้รับการบรรจุ

ผู้สมัครที่สมัครสอบโดยถูกต้องสมบูรณ์ หากไม่มีรายชื่อเป็นผู้เข้ารับการคัดเลือกตามรายชื่อข้างต้น ให้ติดต่อด้วยตนเองที่หน่วยบริหารทรัพยากรบุคคล คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 6 มีนาคม 2568 ในวันเวลาราชการ หากพ้นกำหนดนี้ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะถือว่าไม่ได้สมัครสอบ

ประกาศ ณ วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2568



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์ สุธี สุขสุเดช)

คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์

ตารางคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะทันตแพทยศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ สังกัดคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ส่วนข้อเขียน)

ตำแหน่ง / ลำดับ	เลขประจำตัวสอบ	วัน / เดือน / ปี	เวลาสอบ	วิชา / คะแนน	สถานที่สอบ
นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ (ระดับวุฒิปริญญาตรี)	1 - 7	7 มีนาคม 2568	09.00 – 12.00 น.	ความรู้เฉพาะตำแหน่ง (100 คะแนน)	ณ ห้องประชุม 963 ชั้น 9 อาคารปิยะชาติ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

**หมายเหตุ**

- (1) คณะทันตแพทยศาสตร์กำหนดประกาศผลการทดสอบส่วนข้อเขียนของพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะทันตแพทยศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ (ส่วนข้อเขียน) ในวันที่ **11 มีนาคม 2568** ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต หรือดูทาง <https://www.dentistry.tu.ac.th>
- (2) ผู้เข้าสอบทุกคนจะต้องปฏิบัติตาม “ระเบียบผู้เข้าสอบพนักงานมหาวิทยาลัย (ส่วนข้อเขียน)” นี้
- (3) สำหรับผู้ที่สมัครทางอีเมล ขอให้ นำเอกสารการสมัครงานฉบับจริงมาด้วยในวันที่สอบส่วนข้อเขียน พร้อมลงนามและสำเนาถูกต้องให้ครบถ้วน

**ระเบียบผู้เข้าสอบพนักงานมหาวิทยาลัย (ส่วนข้อเขียน)**

- (1) การทดสอบวิชาความรู้เฉพาะตำแหน่ง
  - 1.1 ผู้เข้ารับการคัดเลือกซึ่งมาเข้ารับการคัดเลือกหลังเวลา 09.30 น. ไม่อนุญาตให้เข้ารับการทดสอบ
  - 1.2 ไม่อนุญาตให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกออกจากห้องสอบก่อนเวลา 10.30 น.